



11. รายการระหว่างกัน

ในปี 2545/2546 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้

- 1) ค่าธรรมเนียมตามสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนาซึ่งบริษัทจ่ายให้กับบริษัท มิตชววาอิลีกทริค อินดัสตรี จำกัด

ตารางที่ 11.1 รายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบริษัทแม่ และมูลค่าของค่าธรรมเนียมตามสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนาในปี 2545/2546

ลักษณะของรายการระหว่างกัน	นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ความสัมพันธ์	มูลค่าของรายการระหว่างกันในปี 2545/2546
ค่าธรรมเนียมตามสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา	บริษัท มิตชววาอิลีกทริค อินดัสตรี จำกัด	- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่งปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 69.61 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท และจะถือหุ้นร้อยละ 54.19 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้นี้ - มีกรรมการบางท่านและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายอิโรโซ่ ยามาต้า นายอิโรชิ ยามาต้า และนางโยชิมิ ยามาต้า	บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมตามสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนาซึ่งคิดในอัตรา 5 % ของยอดขายสุทธิของบริษัท เฉพาะผลิตภัณฑ์พลาสติก คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45.16 ล้านบาท โดยมียอดค้างจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 ทั้งสิ้น 9.66 ล้านบาท

หมายเหตุ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท มิตชววาอิลีกทริค อินดัสตรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 2



ตารางที่ 11.2 สารสำคัญของสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา

ชื่อสัญญาทางธุรกิจ	สัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (Technical Service Agreement)
คู่สัญญา	บริษัท ไทยมิทชวรา จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิทชวราอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
วันที่ทำสัญญา	25 ธันวาคม พ.ศ. 2543
วันที่เริ่มสัญญา/สิ้นสุดสัญญา	1 มกราคม พ.ศ. 2544/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
อายุสัญญา	6 ปี โดยสามารถต่ออายุสัญญาได้
สารสำคัญของสัญญา	1) บริษัทแม่จะให้บริการทางด้านเทคนิคและการพัฒนาแก่บริษัท ซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูล บริการให้คำปรึกษา และการให้การฝึกอบรมในด้านการผลิตและการตลาด นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากร เพื่อดำเนินการประสานงาน และความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัทอีกด้วย 2) สัญญาและข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่น โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 3) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใดๆในสัญญานี้ จะต้องมีคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ค่าตอบแทน	อัตราร้อยละ 5 ของยอดขายสุทธิประจำเดือนของบริษัทหลังหักค่าประกันภัย ภาษีขาย และค่าอากรประเภทอื่นๆ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีการชำระเป็นรายไตรมาส ทุกสิ้นไตรมาส โดยชำระเป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่น

ความจำเป็นในการทำสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา และความสมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมตามสัญญา

การดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ยานยนต์ให้แก่ผู้ผลิต OEM ชี้นำให้ประสบความสำเร็จจะต้องได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในคุณภาพสินค้า และการให้บริการจากลูกค้าเหล่านี้ ซึ่งจะมีความเข้มงวดในการคัดเลือกคู่ค้าของตนเพื่อที่ผู้ผลิต OEM ชี้นำเหล่านี้จะสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและความเชื่อถือของลูกค้าในสินค้าของตนเองได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว บริษัทได้เห็นถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับในการเข้าทำสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนากับบริษัท มิทชวราอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เนื่องจากบริษัท มิทชวราอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิต จัดจำหน่ายและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์มานานกว่า 40 ปี มีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ต่อเนื่องยาวนาน และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจาก OEM ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ชี้นำจากญี่ปุ่น ตลอดจนมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการพัฒนาเทคนิคในการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่าง



ต่อเนื่องเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การได้รับการแนะนำทางด้านการตลาด เทคโนโลยีการผลิต และการบริหารระบบการผลิตจากบริษัทแม่ โดยมีขอบเขตบริการดังที่จะกล่าวต่อไป จะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้ตามเป้าหมาย

- **ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคการผลิต**

บริษัทแม่ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นเพื่อให้คำแนะนำและการอบรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและการบริหารระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนผลิตภัณฑ์ การควบคุมเครื่องจักรในการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ทั้งของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ภายในโรงงาน และการถ่ายทอดเทคนิคการทำงานในระบบ ISO ให้กับช่างเทคนิคและผู้ชำนาญการที่เป็นคนไทย โดยหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง จะจัดให้มีการทดสอบทักษะและความรู้ของช่างเทคนิคและผู้ชำนาญการเหล่านั้นเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำผลการทดสอบมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปรับปรุงทักษะในการผลิตในด้านต่างๆ ของช่างเทคนิคและผู้ชำนาญการเหล่านั้นต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดส่งช่างเทคนิคและผู้ชำนาญการที่เป็นคนไทยไปดูงานและรับการฝึกอบรมในงานผลิตในด้านต่างๆ ที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคนิคเฉพาะด้าน เช่น การฉีดพลาสติกและการพ่นสี ที่บริษัท มิทชววาอิเล็กทรอนิกส์ จำกัดเป็นประจำ เพื่อให้มีการนำแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทแม่มาใช้ปรับปรุงการดำเนินการผลิตของบริษัท

- **ความช่วยเหลือทางการตลาด**

บริษัทแม่จะดำเนินการจัดหาคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า OEM รายใหญ่ให้แก่บริษัท โดยที่บริษัทแม่จะติดต่อโดยตรงกับบริษัทแม่ในญี่ปุ่นของ OEM รายใหญ่ที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย และอาศัยความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีและมีมาอย่างยาวนานเพื่อชักจูงใจให้บริษัทเหล่านั้นซื้อสินค้าจากบริษัทเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการสนับสนุนข้อมูลทางการตลาดจากบริษัทแม่อย่างสม่ำเสมออันเป็นประโยชน์ในการได้รับยอดคำสั่งซื้อจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ตลอดจนบริษัทยังได้รับประโยชน์จากการเป็นบริษัทในเครือของบริษัท มิทชววาอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด ในการเข้าติดต่อและแนะนำบริษัทแก่ลูกค้า OEM รายใหญ่รายใหม่ๆ เพื่อทำการเสนอขายสินค้าและบริการแก่ลูกค้า โดยที่ลูกค้าจะมีความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทแม่ ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า OEM ชัยนำและได้รับยอดคำสั่งซื้อได้ง่ายขึ้น ดังนั้น การที่บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการตลาดในลักษณะที่กล่าวมาในปัจจุบัน ทำให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการสร้างฐานความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกับลูกค้า OEM ชัยนำและสร้างความเชื่อถือแก่ลูกค้าในตัวของบริษัทเองเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมตามสัญญาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน หรือมียอดขายที่ใกล้เคียงกัน และมีการทำสัญญาในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน พบว่าไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจน เนื่องจากขอบเขตการใช้บริการที่บริษัทได้รับจากบริษัทแม่จะครอบคลุมถึงการให้บริการที่มากกว่าของบริษัทอื่นๆ ที่นำมาเปรียบเทียบ กล่าวคือ บริษัทจะได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคและการพัฒนาทางการผลิต รวมถึงความช่วยเหลือทางการตลาด



ในการแนะนำลูกค้าใหม่ และให้ข้อมูลทางการตลาด นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ จากบริษัทแม่ซึ่งมีหน่วยงานวิจัยของตนเอง โดยที่บริษัทไม่ต้องลงทุนจัดให้มีฝ่ายวิจัยของตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวซึ่งมีการจัดทำสัญญาที่ถูกต้อง และระบุเงื่อนไขในการให้บริการ ตลอดจนอายุสัญญาที่ชัดเจน มีความสมเหตุสมผล ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการเข้าทำสัญญาดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้จากกรณีที่บริษัทสามารถสร้างธุรกิจที่เจริญเติบโต และมีการทำกำไรต่อเนื่อง

2) การขายสินค้าให้กับบริษัท มิทซูวาอิลีกทริค อินดัสตรี จำกัด

ตารางที่ 11.3 ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบริษัทแม่และมูลค่าการขายสินค้าให้กับบริษัทแม่ในปี 2545/2546

ลักษณะของรายการระหว่างกัน	นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ความสัมพันธ์	มูลค่าของรายการระหว่างกันในปี 2545/2546
บริษัทขายสินค้าให้กับบริษัทมิทซูวาอิลีกทริค อินดัสตรี จำกัด	บริษัท มิทซูวาอิลีกทริค อินดัสตรี จำกัด	ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 11.1	รายการขายสินค้าจำนวน 12.46 ล้านบาท โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 ทั้งสิ้น 0.22 ล้านบาท ในการกำหนดราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับบริษัทแม่ บริษัทได้ใช้วิธีการตั้งราคาแบบเดียวกับที่บริษัทใช้กับลูกค้าอื่นๆ กล่าวคือ บริษัทจะบวกกำไรส่วนเพิ่มจากต้นทุนมาตรฐานตามความเหมาะสมซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่ลูกค้าสั่ง สภาพการแข่งขันในตลาด และต้นทุนแรงงานและวัตถุดิบในการผลิต



ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

จากการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทแม่ว่าจ้างให้บริษัทผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งบริษัทแม่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าโดยตรง ทั้งนี้พบว่า บริษัทได้รับกำไรจากการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้กับบริษัทแม่สูงกว่าการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันนี้ให้ลูกค้ารายอื่น

สำหรับในไตรมาสที่ 1 ของปี 2546/2547 บริษัทได้มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้

1) การกู้ยืมเงินจากบริษัท มิทชูวาอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด

ตารางที่ 11.4 ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบริษัทแม่และมูลค่าในการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทกับบริษัทแม่

ลักษณะของรายการระหว่างกัน	นิติบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	ความสัมพันธ์	มูลค่าของรายการระหว่างกันในปี 2545/2546
บริษัทกู้ยืมเงินจากบริษัท มิทชูวาอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด เพื่อนำมาใช้ลงทุนในการจัดตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกในประเทศไทย	บริษัท มิทชูวาอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด	ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 2.11.1	เงินกู้จำนวน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 104.15 ล้านบาท



ตารางที่ 11.5 สารสำคัญของสัญญากู้ยืมเงิน

ชื่อสัญญาทางธุรกิจ	สัญญาให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับบริษัท ไทยมิทชวรา จำกัด (มหาชน) สำหรับการลงทุนในประเทศจีน
คู่สัญญา	บริษัท ไทยมิทชวรา จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิทชวราอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด
วันที่ทำสัญญา	30 พฤษภาคม 2546
สารสำคัญของสัญญา	<p><u>วงเงินกู้:</u> 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 104.15 ล้านบาท โดยคิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 41.66 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)</p> <p><u>อัตราดอกเบี้ย :</u> 2.5 % ต่อปี โดยบริษัทต้องชำระดอกเบี้ยให้กับบริษัท มิทชวราอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด ทุกๆ 1 เดือน</p> <p><u>ระยะเวลาของการกู้ :</u> บริษัทต้องชำระหนี้ให้กับบริษัท มิทชวราอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่บริษัทเบิกเงินกู้ดังกล่าวมาใช้เป็นครั้งแรก</p> <p><u>การจ่ายเงินต้นคืนก่อนกำหนด (Prepayment):</u> สามารถจ่ายได้โดยคู่สัญญาต้องให้ความยินยอมทั้ง 2 ฝ่าย (Mutual Consent)</p> <p><u>การผิดสัญญาเงินกู้:</u> หากบริษัทผิดสัญญาเงินกู้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัท มิทชวราอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้บริษัทชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่ค้างชำระทั้งหมดคืนให้ตนได้ในทันที</p>

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ตามผู้บริหารของบริษัทเห็นว่าสมควรเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท มิทชวราอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด ในบริษัท มิทชวราพีซีซีชั่น พลาสติก (วูซี) จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกในประเทศจีน เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวจะเป็นการขยายธุรกิจไปยังตลาดในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางธุรกิจและก่อให้เกิดผลตอบแทนในการลงทุนที่ดี เนื่องจากตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้สำนักงานของประเทศจีนเป็นตลาดใหญ่และยังมีการขยายตัวที่สูง ทำให้ธุรกิจชิ้นส่วนพลาสติกซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนของอุตสาหกรรมดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นน่าจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่สูงเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัท มิทชวราพีซีซีชั่น พลาสติก (วูซี) จำกัด จะเป็นฐานการผลิตที่มีต้นทุนแรงงานที่ต่ำในการผลิตและการส่งออกสินค้าที่เน้นการแข่งขันทางด้านราคาไปยังตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดี



ในการวางแผนแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนของบริษัทซึ่งประกอบไปด้วยการลงทุนในประเทศจีนดังกล่าวไว้ข้างต้นและการลงทุนซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการผลิตของโรงงานที่ 6 บริษัทจำเป็นต้องหาแหล่งเงินกู้ยืมเพิ่มเติมนอกเหนือจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทเองซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจในประเทศจีน โดยที่บริษัทจะชำระเงินเงินกู้ยืมดังกล่าวหลังจากที่บริษัทได้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้นี้แล้ว

ในการพิจารณาเลือกแหล่งเงินกู้ยืมที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนของบริษัทในครั้งนี ทางผู้บริหารของบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการกู้ยืมเงินจากบริษัท มิตชววาอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัดมีความสมเหตุสมผลและบริษัทได้รับประโยชน์จากการทำรายการกู้ยืมดังกล่าว เนื่องจากบริษัทสามารถกู้ยืมจากบริษัทแม่ในต้นทุนที่ต่ำและเงื่อนไขในการกู้ยืมที่ดีเมื่อเทียบกับการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปีซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดโดยทั่วไป รวมทั้งมีความคล่องตัวในการกู้ยืมเงิน การชำระคืนเงินต้น และไม่มีหลักประกันในการกู้ยืมเงิน

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนาที่ผ่านมาของบริษัทได้มีการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทโดยที่การอนุมัติการทำรายการดังกล่าวได้มีการพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก และได้มีการพิจารณาถึงขอบเขตและลักษณะของการให้บริการที่บริษัทได้รับตามสัญญาจากบริษัทแม่เพื่อใช้ในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ บริษัทจะทำการทบทวนความเหมาะสมของเงื่อนไขของสัญญาและอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการเมื่อสัญญาดังกล่าวหมดอายุลงในปี 2549 โดยต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในส่วนของสัญญาการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ลงทุนในประเทศจีนจากบริษัท มิตชววาอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัดนั้นบริษัทได้จัดให้มีการอนุมัติการทำสัญญาดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546

ในส่วนของรายการขายสินค้าให้บริษัทแม่นั้น บริษัทมิได้จัดให้มีการอนุมัติการทำรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเนื่องจากเป็นรายการค้าตามปกติและมีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดราคาขายสินค้าที่บริษัทขายให้กับบริษัทแม่ บริษัทจะใช้วิธีการตั้งราคาแบบเดียวกับที่บริษัทใช้กับลูกค้าทั่วไป



นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าโดยปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะได้นำคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

ในการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง จะมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย และการอนุมัติการเข้าทำรายการจะให้พิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เหตุผลที่บริษัท มิตชววาอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัดต้องถือหุ้นในบริษัท มิตชววาพีริซัน พลาสติก (วูช) จำกัดเกินร้อยละ 5

บริษัทเห็นว่าการเข้าลงทุนในบริษัท มิตชววาพีริซัน พลาสติก (วูช) จำกัดจะเป็นประโยชน์แก่บริษัททั้งในด้านการเป็นฐานการผลิตที่มีต้นทุนแรงงานที่ต่ำ และเป็นการขยายธุรกิจไปยังตลาดที่มีศักยภาพทางธุรกิจที่ดี อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกจำเป็นต้องพึ่งพิงการสนับสนุนทางธุรกิจในด้านต่างๆจากบริษัท มิตชววาอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด อันได้แก่ การตลาด การบริหาร และเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อให้การลงทุนและการประกอบธุรกิจของบริษัท มิตชววาพีริซัน พลาสติก (วูช) จำกัดประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทและบริษัทแม่จึงตกลงเข้าลงทุนร่วมกันในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วน 50:50 ซึ่งจะทำให้ทั้งบริษัทและบริษัทแม่รับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนที่เท่ากัน โดยที่ผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนทางธุรกิจในด้านต่างๆแก่บริษัท มิตชววาพีริซัน พลาสติก (วูช) จำกัดตามความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ กล่าวคือ บริษัท มิตชววาอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัดจะให้การสนับสนุนในด้านการตลาดและการบริหาร และเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนประเภทโลหะผสม ในขณะที่บริษัทจะให้การสนับสนุนเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก



มาตรการการควบคุมในบริษัท มิทซวราพีริซิชัน พลาสติก (วูซี) จำกัด

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในการเข้าลงทุนในบริษัท มิทซวราพีริซิชัน พลาสติก (วูซี) จำกัด บริษัท มิทซวราพีริซิชัน พลาสติก (วูซี) จึงมีนโยบายว่าหากมีการทำรายการระหว่างกันระหว่างทางบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ทางบริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการประเภทดังกล่าวผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทและกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทแม่ในจำนวนที่เท่ากันเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายในการกำหนดราคาที่มีความสมเหตุสมผล ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัท มิทซวราพีริซิชัน พลาสติก (วูซี) จำกัดจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่เป็นการรายการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติทางธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าซึ่งเป็นราคาตลาดซึ่งไม่ต่างจากบุคคลภายนอก